

HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

TRAO ĐỔI KHOA HỌC VỀ LÝ LUẬN VÀ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TÔN GIÁO VIỆT NAM.

Trong hai năm 1998 và 1999, Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã kết hợp với các cơ quan nghiên cứu khoa học ở Trung ương và các địa phương tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Huế bốn cuộc trao đổi khoa học về các vấn đề lý luận và đặc điểm tình hình tôn giáo Việt Nam. Tham dự các cuộc trao đổi có các chuyên gia các ngành nghiên cứu tôn giáo, triết học, sử học, xã hội học, dân tộc học và văn hóa dân gian, các nhà nghiên cứu về các tôn giáo cụ thể cũng như làm công tác tôn giáo.

Với tinh thần cởi mở, các cuộc trao đổi đề cập đến những ý kiến khác nhau xung quanh khái niệm tôn giáo cho thích nghi được với thời đại mang tính toàn cầu hiện nay và những biểu hiện đặc thù, đa dạng của từng nền văn minh, từng khu vực, từng nước. Những vấn đề được thảo luận sôi nổi hướng tới việc tìm ra được đặc điểm tình hình tôn giáo Việt Nam, một nước nông nghiệp vùng Đông Nam Á, hướng sản xuất chủ yếu là trồng lúa, vắng bóng ngành chăn nuôi theo đàn, lại nằm giữa nơi giao lưu của nhiều dân tộc, nhiều luồng văn hóa đương bước vào con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các cuộc trao đổi cũng lưu ý đến tính thống nhất và khác biệt của tình hình tôn giáo ba miền Bắc, Trung, Nam. Những kết quả thu nhận được sẽ tiếp tục được thảo luận trong các cuộc trao đổi tiếp sau, đề cập đến những vấn đề cụ thể hơn, thiết thực hơn.

Qua các cuộc trao đổi trên cho thấy cần có một cơ sở khoa học vững chắc cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, từng bước cụ thể hóa chúng phù hợp với công cuộc xây dựng đất nước trong tình hình thế giới hiện nay.

PV

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO

Trong 3 ngày, từ 12 đến 14 tháng 05 năm 1999, tại Hà Nội, đã diễn ra *Hội nghị toàn quốc về công tác tôn giáo*. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn nêu rõ: "Đảng, Nhà nước ta khẳng định tín ngưỡng tôn giáo là một nhu cầu tinh thần và quyền lợi chính đáng của bộ phận nhân dân theo các tôn giáo. Do đó, Đảng, Nhà nước ta thật sự tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và hoạt động tôn giáo đúng đắn, lành mạnh hướng thiện, hợp pháp của đồng bào tín đồ, chức sắc, giáo sĩ và giáo hội các tôn giáo". Đồng chí Nguyễn Minh Triết đã phát biểu biểu dương những cố gắng của các Ban Tôn giáo từ Trung ương đến địa phương về công tác tôn giáo trong thời gian qua, đồng thời giao nhiệm vụ cho các ban ngành ở Trung ương và địa phương trong năm 1999 - 2000. Hai đồng chí nhấn mạnh cần tiếp tục quán triệt *Chỉ thị số 37 ngày 02 tháng 07 năm 1998 của Bộ Chính trị về công tác tôn giáo trong tình hình mới* và triển khai thực hiện *Nghị định số 26 của Chính phủ về các hoạt động tôn giáo* đến tận cơ sở, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo, tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân và đồng bào có đạo hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác tôn giáo, thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chống mọi âm mưu chia rẽ tôn giáo, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, phấn đấu vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh".

PV